

Magandang presyo ang pabrika ng Tsina [mababa ang ulo](#) Double glazing insulated glass curtain wall panels.



KXG glass insulated glass panels.

Bilang isang propesyonal na naproseso na pabrika ng salamin higit sa 25 taon sa Tsina, tiyak na maaari naming magbigay ng mahusay na kalidad soundproof mababang e double glazing insulated glass. Insulated glass panels, double glazing unit, selyadong glazing unit, guwang glass, igu glass, [DGU GLASS.](#), na binubuo ng dalawang pane o tatlong pane ng tempered glass na pinaghihiwalay ng hangin o argon na puno ng espasyo upang mabawasan ang paglipat ng init sa isang bahagi ng mga materyales sa gusali. Ang paggamit ng IGU sa iyong bahay o komersyal na gusali kumpara sa maginoo solong pane glass ay magdadala sa iyo ng maraming thermal comfort at acoustic pagkakabukod.



Ang mga tampok ng insulated glass panels.

Pangalan ng salamin	mababa at double glazing glass, tempered insulating glass, tempered laminated low e insulated glass. Panels, Igu glass, DGU glass.
Glass thickness.	Double glazing unit: 4 + 6a + 4mm, 4 + 9a + 4mm, 5 + 6a + 5mm, 5 + 9a + 5mm, 5 + 12a + 5mm, 6 + 9a + 6mm 6 + 12a + 6mm, 8 + 9a + 8mm , 8 + 12a + 8mm, atbp. O 6 / 12A / 44.2mm, 8 / 18A / 55.2mm, 10 / 18A / 66.2mm atbp. Triple glazing: 6 + 9a + 6 + 9a + 6mm, 8 + 12a + 8 + 12a + 10mm, atbp. Anumang customized na kumbinasyon ng salamin ay maaaring matugunan ang hiniling ng kliyente.

Sukat ng salamin	Flat insulated glass: max size 3300x13000mm.
	Curved insulated glass: max size 2440x5500mm.
Aluminum Spacer.	6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm atbp
Glass advantage.	Soundproof, heatproof, enerhiya sa pag-save ng salamin, atbp.
Glass application.	bintana, pinto, skylight at kurtina pader



Ang mga pakinabang ng mga insulated glass panel.

1. Pagbawas ng init: Superior thermal insulation, epektibong bawasan ang gastusin sa kuryente sa mga sistema ng kondisyon ng hangin at mga heaters, nagse-save ng mas maraming gastos.
2. Sound resistance: soundproof insulated glass panels, magbigay ng magandang tunog pagtutol.
3. Pinipigilan ang paghalay: Ang dobleng yunit ng glazing ay puno ng dry air sa isang hamog point lower -40°C , para maiwasan ang condensation dahil sa temperatura pagkakaiba sa pagitan ng panlabas at panloob.
4. Aesthetic: Maaaring isama ng guwang na salamin ang pinahiran na mapanimdim na salamin sa pamamagitan ng ulo, [laminated glass](#), ceramic frit glass na ulo at iba pang mga uri ng salamin na nagbibigay ng mahusay na aesthetic effect.
5. Energy Saving Glass: Panatilihin ang Home Cooler sa tag-init at mas mainit sa taglamig, magbigay ng isang napaka-kumportableng kapaligiran.

Maaari naming gawin ang mahusay na kalidad ng presyo insulated mababang-e salamin (mababa at double glazing presyo ng salamin) na may mabilis na oras ng paghahatid (sa paligid ng 10-15 araw) para sa iyo, kung kagyat na order, maaari naming subukan ang aming makakaya upang tapusin ito para sa iyo sa loob ng isa linggo.



Mga aplikasyon ng mga insulated glass panel.

-Curtain walls ng mataas na gusali gusali

-Residential windows sa mainit at malamig na lugar

-**Window glass.** Partisyon ng mga pabrika at laboratoryo na nangangailangan ng pare-pareho ang temperatura at halumigmig.

-Ang lugar kung saan ang init, tunog pagkakabukod, condensation ay kinakailangan, at iba pa.

